

★ ข้อโต้แย้งเพื่อสนับสนุนข้อเสนอที่ 18 ★

ข้อเสนอที่ 18 อนุญาตให้ผู้ที่จะมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไปมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นได้ในปีนั้นได้ถ้าผู้นั้นมีอายุ 17 ปีในช่วงที่มีการเลือกตั้งขั้นต้น การปฏิรูปการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงแต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงคะแนนเสียงที่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งแรกมีส่วนร่วมในรอบการเลือกตั้งเต็มรูปแบบเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของเราอีกด้วย

เราต้องการให้เยาวชนมีโอกาสออกเสียงลงในกล่องใส่บัตรลงคะแนน การอนุญาตให้ผู้ที่มียุ 17 ปีบางคนลงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในกรณีนี้พวกเขาจะมีอายุ 18 ปีในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้เราได้ยินเสียงของผู้ลงคะแนนเสียงรุ่นเยาว์ทั่วแคลิฟอร์เนีย และจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ครอบคลุมประชากรมากขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของรัฐของเรา

รัฐแคลิฟอร์เนียยังล่าช้าในแง่มุมนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของรัฐในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้ที่มียุ 17 ปีมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมพรรคการเมืองได้แล้ว หากบุคคลวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงครั้งแรก พวกเขาจะสมควรที่จะได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อกำหนดตัวเลือกที่จะปรากฏบนบัตรลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไป ข้อเสนอที่ 18 เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีอายุ 17 ปีนี้เข้ากับอายุของคนส่วนใหญ่โดยกำหนดให้บุคคลนั้นต้องมีอายุ 18 ปีในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไป

ผลการวิจัยของ California Civic Engagement Project พบว่าในการเลือกตั้งขั้นต้นปี 2020 ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้ลงคะแนนเสียงที่มีอายุน้อย (อายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี) คิดเป็น 14.5% ของประชากรที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง แต่มีเพียง 6% ของกลุ่มเท่านั้นที่ใช้สิทธิการลงคะแนนในการเลือกตั้งเยาวชนมีบทบาทน้อยมากในกระบวนการเลือกตั้งของเรา แม้ว่าพวกเขาจะเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากนโยบายที่สร้างขึ้นโดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งก็ตาม ไม่เพียงแคผลการวิจัยที่ระบุว่าประชากรที่เป็นเยาวชนมีการเข้าร่วมที่ต่ำที่สุดจากกลุ่มประชากรทุกวัย แต่การศึกษาายังแสดงให้เห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเคยชิน เมื่อพวกเขาทำการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแล้ว พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นอีกครั้ง การมีส่วนร่วมแต่แรกในกระบวนการเลือกตั้งสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่มีสิทธิเป็นครั้งแรกจึงมีความสำคัญสูงด้วยเหตุนี้

ข้อเสนอที่ 18 เป็นโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ลงคะแนนเสียงที่มีอายุน้อยที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียและสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยตลอดไป โปรดสนับสนุนข้อเสนอที่ 18

KEVIN MULLIN, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรของรัฐแคลิฟอร์เนียเขต 22

EVAN LOW, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรของรัฐแคลิฟอร์เนียเขต 28

18

★ การหักล้างข้อโต้แย้งที่สนับสนุนข้อเสนอที่ 18 ★

คำกล่าวที่ว่า "เกือบครึ่ง" ของรัฐอนุญาตให้ผู้ที่มียุ 17 ปีทำการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นนั้นมิชอบ มีเพียงข้อเสนอที่ 18 เท่านั้นที่อนุญาต และการเลือกตั้งขั้นต้นของพวกเขาแตกต่างจากรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากข้อเสนอที่ 13 และ 218 ชาวแคลิฟอร์เนียจึงมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องภาษีซึ่งมักจะอยู่ในบัตรลงคะแนนขั้นต้น ขณะที่ผู้ที่มียุ 17 ปีแทบไม่มีประสบการณ์ในการหาเสียงชีพและจ่ายภาษี ประสบการณ์ในชีวิตจริงมีความสำคัญต่อการลงคะแนนเสียง ข้อเสนอแนะที่ว่าผู้ที่มียุ 17 ปีควรมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นหากพวกเขาจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเป็นสิ่งที่ "สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง" นั้นมีเหตุผลรองรับที่แท้

เนื่องจากการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐแคลิฟอร์เนียถูกย้ายไปเป็นต้นเดือนมีนาคม ข้อเสนอที่ 18 จะส่งผลให้ผู้เยาว์ระดับมัธยมปลายที่มีอายุ 17 ปีเพียงไม่นานมีสิทธิในการลงคะแนนเพราะพวกเขาจะมีอายุครบ 18 ปีแปดเดือนหลังจากนั้น ผู้ที่มีอายุ 17 ปีเป็นผู้เยาว์ด้วยเหตุผลหลายประการ:

- วิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสมองส่วนเหตุผลและตรรกะของพวกเขายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

- พวกเขาเป็นผู้ฟังที่อยู่ภายใต้การควบคุม (มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน, 5 วันต่อสัปดาห์) ของครูที่พวกเขาพึ่งพาเพื่อความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อการได้รับอิทธิพลจากเพียงด้านเดียว

- พวกเขาไม่มีประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองหรือหาทางจ่ายภาษี ค่าเช่า ค่าอาหาร เป็นต้น ด้วยตนเอง พวกเขาไม่มีกรอบอ้างอิงในการตัดสินใจที่สำคัญที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใช้ในการตัดสินใจเพื่อตัวเองและสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งหมดในสังคมเมื่อพวกเขาทำการลงคะแนนเสียง ผู้ที่มีอายุ 17 ปีอาจมีความกระตือรือร้นที่จะลงคะแนนเสียง แต่พวกเขายังไม่พร้อม ลงคะแนนเสียง ไม่รับ ข้อเสนอที่ 18

RUTH WEISS, รองประธาน Election Integrity Project of California

JON COUPAL, ประธานสมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis

LARRY SAND, ครูเกษียณ

★ ข้อโต้แย้งเพื่อคัดค้านข้อเสนอที่ 18 ★

ลงคะแนนเสียง *ไม่รับ* ข้อเสนอที่ 18

"ข้อเสนอการขึ้นภาษีและหนี้พันธบัตรจำนวนมากได้รับการ
ตัดสินใจจากบัตรลงคะแนนในการเลือกตั้งขั้นต้นและพิเศษ
นั้นเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่นั้นที่ควรทำการลงคะแนนเสียง"—
Jon Coupal ประธานสมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
อายุ 17 ปีไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ต้องตามกฎหมาย

ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดอายุความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายที่ 18 ปี ในรัฐแคลิฟอร์เนีย บุคคล
ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีแม่แต่วันเดียวไม่สามารถทำสัญญาทาง
กฎหมายหรือใช้บริการทำวีซ่าได้ ผู้ที่มีอายุสิบเจ็ด
ปีไม่สามารถเข้าร่วมที่ศึการศึกษาของโรงเรียนได้หากไม่มีใบ
อนุญาตที่ลงนามโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดกฎและข้อจำกัดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับใบขับขี่ของผู้ที่มีอายุ 16 และ 17 ปีเนื่องจากกังวล
เกี่ยวกับ*อุบัติเหตุและการตัดสินใจ* ข้อจำกัดของใบอนุญาต
จะหมดไปในวันเกิดปีที่ 18 เท่านั้น *ไม่ใช่ก่อนหน้า*

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงให้เห็นถึงหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ว่าพัฒนาสมองของวัยรุ่นกับวัยนั้นเชื่อมโยง
กับความสามารถในการใช้เหตุผล วิเคราะห์ และเข้าใจ
เหตุและผล อายุที่มีเหตุผลที่ได้มีการตกลงกันทั้งในระดับรัฐ
และระดับประเทศคือ 18 ปี

17 ปียังเป็นผู้ฟังที่อยู่ภายใต้การควบคุมในโรงเรียน
ผู้ลงคะแนนเสียงควรที่จะพิจารณา*ปัญหารอบด้าน* เพื่อ
ตัดสินใจ *โดยมีข้อมูลรองรับ* ผู้ที่มีอายุ 17 ปีส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งยังพึ่งพาครูในเรื่องเกรดและจดหมาย
แนะนำอันสำคัญที่มีผลสำคัญต่ออนาคตของพวกเขา พวกเขา
เขาเป็นผู้ฟังที่อยู่ภายใต้การควบคุมห้าวันต่อสัปดาห์โดยมีแรง
จูงใจอย่างมากในการทำสิ่งที่ครูและที่ปรึกษาแนะนำ
บัตรลงคะแนนขั้นต้นของรัฐแคลิฟอร์เนียมักจะรวม *ข้อเสนอ*
เรื่องภาษีโรงเรียนและพันธบัตร เพื่อให้ผู้ลงคะแนนเสียง
อนุมัติ ผู้ที่มีอายุ 17 ปีที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายนั้นแตกต่าง
จากผู้ลงคะแนนเสียงที่เป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากมักจะพิจารณา
ปัญหาเหล่านี้เพียงด้านเดียว ตัวอย่างเช่นในปี 2019 Los
Angeles Unified School District มีส่วนร่วมในการรณรงค์
"ให้ข้อมูล" เพื่อส่งต่อข้อเสนอการขึ้นภาษี ข้อเสนอ EE

ในการเลือกตั้งพิเศษ โรงเรียนต่าง ๆ ติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ภายในวิทยาเขต แจกใบปลิวและวรรณกรรมให้นักเรียน
นำกลับบ้าน และกระทั่งเผยแพร่กระทู้ตัวอย่างในสังคม
ออนไลน์เพื่อสร้างอิทธิพลต่อนักเรียนและครอบครัว
หากผู้ที่มีอายุ 17 ปีได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งพิเศษ ซึ่งอาจถึงขั้นส่งบัตร
ลงคะแนนทางไปรษณีย์ให้ถึงห้องเรียน นักเรียนเหล่านี้ก็จะ
สามารถกำหนดส่วนต่างเพื่ออนุมัติหนี้และภาษีใหม่ซึ่งจะเป็น
ภาระแก่ผู้ปกครองและผู้เสียภาษีทุกคน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดโอกาสให้ทุกคน แต่การลง
คะแนนเสียงนั้นแตกต่างกัน

ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น สนับสนุนประเด็นต่าง ๆ
รวมกลุ่มคนที่มีความคิดแบบเดียวกันและเป็นอาสาสมัครใน
การรณรงค์ได้ อย่างไรก็ตามสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงนั้น
พึงสงวนไว้สำหรับพลเมืองที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐซึ่งไม่ได้เป็น
อาชญากรในเรือนจำและมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในวันเลือกตั้ง
การลงคะแนนเสียงถือเป็นความรับผิดชอบที่จริงจัง ในการ
เลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้ลงคะแนนเสียงจะตัดสินใจว่า
ใครจะเป็นผู้คุมอำนาจในการออกและการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติหนี้ใหม่และผู้เสียภาษีจะต้องจ่าย ไม่ว่า
จะขึ้นภาษี และประเด็นที่ซับซ้อนอื่น ๆ อีกมากมาย

การตัดสินใจที่สำคัญจะต้องกระทำโดยผู้ลงคะแนนเสียงที่
เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ผู้เยาว์ในโรงเรียน
มัธยมปลาย

ลงคะแนนเสียง *ไม่รับ* ข้อเสนอที่ 18

RUTH WEISS, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Election Integrity Project of California
JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND, ครูเกษียณ

18

★ การหักล้างข้อโต้แย้งที่คัดค้านข้อเสนอที่ 18 ★

ผู้ที่มีอายุ 17 ปีทำงานและจ่ายภาษีแล้ว และสามารถเกณฑ์
ทหารได้ หากเยาวชนในวัยนี้อาสาที่จะเสียสละเพื่อประเทศ
ของเราและมีส่วนช่วยเหลือทางการเงินแก่สังคม พวกเขา
เขาควรจะสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกรอบได้ใน
ปีที่พวกเขาอายุครบ 18 ปี ข้อเสนอที่ 18 อนุญาตให้ผู้ที่
มีอายุ 17 ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้น หากพวกเขา
มีอายุ 18 ปีในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไป

การหาวิธีการลงคะแนน สถานที่ทำการลงคะแนน และสิ่งที่อยู่
ในบัตรลงคะแนนเป็นกระบวนการที่ยุ่ยากในครั้งแรก การให้
เวลาเยาวชนเพื่อเรียนรู้ในปีที่พวกเขาอายุครบ 18 ปีจะทำให้
ประสบการณ์การลงคะแนนเสียงครั้งแรกประสบความสำเร็จ การ
ขยายโอกาสของเยาวชนในการมีส่วนร่วมในสังคมจะสร้างความ
มั่นใจได้ว่าคนรุ่นต่อไปในอนาคตของเราจะได้รับเอาพฤติกรรม
ลงคะแนนเสียงมาใช้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และนำเอาพฤติกรรมนี้ไปใช้เมื่อ
พวกเขาเข้าเรียนระดับวิทยาลัย สมัครเข้ากองทัพ หรือเข้าทำงาน
ในการเลือกตั้งขั้นต้นในเดือนมีนาคม 2020 ซึ่งมีการลง
คะแนนเสียงมากที่สุดในในการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นของ
รัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้มาออกเสียงลงคะแนนเพียง 38% ของผู้

มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เรามีปัญหาด้านการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง และเราจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการลงคะแนน
เสียงสำหรับคนรุ่นต่อไปโดยเร็ว การลงคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้งหนึ่งครั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการลงคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้งครั้งต่อไปได้มากกว่า 25% ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
เช่น วิกฤตสภาพอากาศ หนี้ของนักเรียน การสาธารณสุข และ
อนาคตทางเศรษฐกิจของเรา จะส่งผลกระทบต่อเยาวชน
มากที่สุด และเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะให้โอกาสที่
เพียงพอแก่พวกเขาในการสร้างพฤติกรรมลงคะแนนเสียง
ไปตลอดชีวิต การลงคะแนนเสียงสนับสนุนข้อเสนอที่ 18
เป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อประชาธิปไตยของเรา

MARY CREASMAN, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
California League of Conservation Voters (CLCV)
วุฒิสมาชิก RICHARD D. ROTH, พลตรี
USAF (เกษียณอายุ)
วุฒิสมาชิก THOMAS J. UMBERG, พันเอก
U.S. Army (เกษียณอายุ)